

Kiểm tra CHXHCN Việt Nam: Giới thiệu tên người mua dâm vì 'nhân đạo'

Tên: Giác Giả: Ngái Việt

Thứ Hai, 11 Tháng 6 Năm 2012 03:02

Tên người quan chức đi mua dâm mà bị bắt, được giấu kín là “mang tính nhân đạo” của “chính phủ ta.”

HÀ NỘI (NV) - Một hay hai các nước Tây phương, dính tai tiếng mua dâm này là chính khách, coi như có chuyên. Người không phá sản chính trị cũng phải bị rớt nghiệp vụ ngày tháng ra đời phó.



Nội địa viên đến nhà kiêm người mua bán dâm với giá \$2,500 bị bắt giữ.
(Hình: VNExpress)

Những tên Việt Nam?

Tên người quan chức đi mua dâm mà bị bắt, được giấu kín là “mang tính nhân đạo” của “chính phủ ta.”

Tên Tuổi Trẻ hôm Chủ nhật 10/6 phỏng vấn ông Lê Đức Hiền, phó cục trưởng Công Phòng Công an Tỉnh Nghệ An Xã Hội của nhà nước CSVN, được ông trả lời như vậy.

“...Chính phủ mới sẵn lòng, các nước tiếp tục cho phép có ‘khu đèn đỏ,’ các chính khách của chúng ta hiện nay đó rồi bị phát hiện đưa lên báo chí thì uy tín đã giảm sút, có khi bị thân chính khách phải tìm đường xin tội cho công bằng. Còn tôi, vì của cho công bằng tên là mang tính nhân đạo.”

Kiểu CHXHCN Việt Nam: Giới thiệu mua dâm vì 'nhân đạo'

Tác Giả: Ng&# i Việt

Thứ Hai, 11 Tháng 6 Năm 2012 03:02

Theo luật phòng chống mãi dâm Việt Nam hiện nay, kẻ mua dâm chỉ bị “thông báo về địa phương” chứ “quản lý, giáo dục.” Ông Đ&# c nói về tính của sự nhân đạo này là “anh chỉ bị thông báo về địa phương, công quan, địa phương, chứ chưa hề đã thông báo cho gia đình biết.”

Năm 2003, chính phủ Hà Nội ban hành “Pháp Luật Phòng Chống Mại Dâm,” năm sau ra nghị định chi tiết thi hành pháp luật này. Năm 2010 ra thêm nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự xã hội để cho phép nêu công khai danh tính, hình thức mua dâm trên các phương tiện truyền thông.

Tuy nhiên, hiện nay, không thấy có trường hợp nào kẻ mua dâm bị đưa tên lên mặt báo, chứ biết là đáng quan tâm đến như .

Không thấy những trường hợp công an đã thu giữ địa chỉ của những kẻ môi giới mại dâm và các cô gái bán dâm, nên đã có những danh sách dài quan chức của chính phủ là những kẻ mua dâm. Một thời gian trước đây, một bà bị trường Lao Động-Xã Hội CSVN từng nhìn nhận phần lớn những kẻ đi mua dâm tại Việt Nam là cán bộ đảng viên có chức có quyền. Họ ăn hối lộ, tham nhũng nên có nhu cầu tìm mua dâm.

Nguyễn Trọng Tô, chính tịch UBND tỉnh Hà Giang, nổi tiếng trong vụ mua dâm trở về thành niên là một trong những trường hợp hiếm hoi bị nêu tên. Tuy nhiên, không phải do công an tiết lộ tên tuổi mà do nạn nhân bị lôi ra tòa nên làm địa chỉ cáo, ông Tô mới bị lộ tên.

Dù vậy, Nguyễn Trọng Tô không bị mặt chức vì mua dâm trở về thành niên, một tội hình sự nghiêm trọng.

Trong cuộc phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ hôm Chủ Nhật, ông Lê Đức Hiền nhìn nhận tuy luật có quy định rõ ràng, nhưng “thực tế các trường hợp bị xử lý vì phạm theo địa phương này chỉ có thể đi m trên địa phương ngón tay, hay nói cách khác việc thực thi pháp luật thực địa đúng, chưa đủ, sự giới thiệu mua dâm bị thông báo về địa phương, công quan, địa phương còn rất ít.”

“Chỉ để ta” quyết thực là vô cùng nhân đạo để vì quan chức tham nhũng, mua dâm. Gây thiệt hại cho ngân sách quốc gia hàng ngàn triệu đồng chỉ bị vài ba năm tù. Mua dâm chỉ là “chuyện

Kiểu CHXHCN Việt Nam: Giũu tên ngườii mua dâm vì 'nhân đầo'

Tác Giả: Ngườii Viếtt

Thứ Hai, 11 Tháng 6 Năm 2012 03:02

nh” thì lầi càng có lý do nhân đầo hần. Ngay nhầ các tay công an hung ác đánh chầt ngườii vầ n không bầ truy cầu trách nhiểm hình sầ thì đầ hiểu “chầ đầ ta” nhân đầo đầ n đầu.

Mầt sầ ngườii mầu, điể n viên đầ nầ nhầ Viếtt Nam dính đầ nầt vài đầ ng dầ mầi dâm nghìn đầ bầ nêu tên trên báo mầ y ngày qua. Á hầ u Thiên Kim, hoa hầ u Mầ Xuân, nầ tài tầ Hầ ng Hà, v.v... bầ nêu tên trên báo mầ y ngày gầ n đầu cùng vầi các tầ m hình hầ p đầ n cầ a hầ. Tầ ng lai cầ a các cô này chầ m đầ tầ đầu.

Sầ “nhân đầo” ngầ ng lầi vầi nhầ ng kầ mua dâm.